

๔.๒ โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อคนพิการตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

๔.๒.๑ รายงานกรณีศึกษา (ผู้ถวายรายงาน : นายไพรัช รัชพงษ์)

๑. ความเป็นมา

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ คณะกรรมการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือคนพิการที่ทรงรับไว้ในพระราชานุเคราะห์ ในด้านต่าง ๆ ทั้งด้านการรักษา การฟื้นฟูสมรรถภาพ การศึกษา และการประกอบอาชีพ รวมถึงการสนับสนุนให้สภาพ เศรษฐกิจของครอบครัวคนพิการดีขึ้น โดยทรงให้จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ ฟื้นฟูสมรรถภาพที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาคนพิการให้สามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเอง โดยไม่เป็นภาระของครอบครัวและสังคม มาก ตลอดจนให้มีการวางแผนการให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนงบประมาณและติดตามประเมินผลร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือคนพิการอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ จึงได้ดำเนินการช่วยเหลือ คนพิการตามพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี ๒๕๔๕ จนถึงปัจจุบัน รวมจำนวน ๒๔ คน ส่งผลให้คนพิการเหล่านี้มีศักยภาพที่ดีขึ้นเป็นลำดับและสามารถดำเนินชีวิต ในสังคมได้อย่างเท่าเทียม โดยมีการแบ่งระดับความสามารถของคนพิการที่เข้าร่วมโครงการเป็น ๓ กลุ่ม คือ กลุ่มที่ ๑ (ความสามารถระดับ A) คนพิการที่สามารถดำรงชีวิตประจำวันในการดูแลตนเองต่อไปได้ มีอาชีพและเข้าสู่สังคมได้ มีจำนวน ๑๒ คน กลุ่มที่ ๒ (ความสามารถระดับ B) คนพิการที่ครอบครัวมีความพร้อมสามารถดูแลต่อไปได้ แต่ยังต้องการได้รับการ ฟื้นฟูตามสภาพและการช่วยเหลือบางด้าน มีจำนวน ๔ คน และกลุ่มที่ ๓ (ความสามารถระดับ C) คนพิการที่ต้องติดตามและ ให้การช่วยเหลือในทุกด้านอย่างต่อเนื่องหรือเพิ่งเข้าร่วมโครงการใหม่ มีจำนวน ๕ คน และมีคนพิการที่ถึงแก่กรรม จำนวน ๓ คน

๒. ผลการดำเนินงานปี ๒๕๖๕

ในปี ๒๕๖๕ คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ มีการติดตามและประสานงานการให้ความช่วยเหลือคนพิการ กรณีศึกษาพระราชทานที่ต้องให้การช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องและที่เพิ่งเข้าร่วมโครงการใหม่ จำนวน ๕ คน ดังนี้

๒.๑ เด็กชายฮาริส ดาแมยี

เด็กชายฮาริส ดาแมยี มีความพิการปราศจากแขนและขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันอายุ ๑๒ ปี (เกิดวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๓) มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) รับเข้าโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ขณะอายุได้ ๑ ปี โดยคณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ว่า ราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์แห่งชาติ และ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริส ทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านที่พักอาศัย ด้านการจัดการศึกษาพิเศษและการจัดหา เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเสริมศักยภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เด็กชายฮาริสมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ ด้านครอบครัว บิดาและมารดาของเด็กชายฮาริสแยกทางกันตั้งแต่เดือนธันวาคม ๒๕๕๕ บิดากลับไปอยู่ที่บ้านเกิดในอำเภอยี่ งอ มารดาเป็นผู้เลี้ยงดูเด็กชายฮาริสและพี่สาวอีก ๒ คน ที่บ้านพักในอำเภอบาเจาะ (พี่สาวคนโตเป็นพี่สาวต่างบิดา ส่วนพี่สาว คนที่ ๒ บิดาเดียวกันกับเด็กชายฮาริส) โดยเด็กชายฮาริสจะไปอยู่กับบิดาที่อำเภอยี่งอในช่วงปิดเทอม ปัจจุบันมารดามีสามีใหม่ และมาพักอยู่ด้วยกันกับครอบครัวของเด็กชายฮาริส

ในปี ๒๕๖๕ กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ นำโดย นางสาววันทนี พันธ์ชาติ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางไปจังหวัดนราธิวาสเพื่อติดตามการให้ความ ช่วยเหลือเด็กชายฮาริส และคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานรายอื่นในจังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยร่วมประชุมกับนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการ

ในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และร่วมประชุมกับนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส พร้อมทั้งไปติดตาม การให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ และได้ประชุมวางแผนการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนราสิกขาลัย ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของเด็กชายฮาริส มีดังนี้

การศึกษา

- ปีการศึกษา ๒๕๖๕ เด็กชายฮาริสเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนวัดเชิงเขา (แดงอุทิศ) และจะเข้าเรียนต่อ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยโรงเรียนทำงานร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นราธิวาส เขต ๑ (สพป.นราธิวาส เขต ๑) และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทำแผนการจัด การศึกษาเฉพาะบุคคลในการกำหนดเป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้ สอดคล้องต่อศักยภาพด้านการเรียนของเด็กชายฮาริสอย่างต่อเนื่อง และสพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายฮาริสที่โรงเรียน ตั้งแต่เด็กชายฮาริสเข้าเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน
- เด็กชายฮาริสได้เป็นตัวแทนนักเรียนพิการระดับเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ไปประกวดการเล่านิทาน ประเภทนักเรียน บกพร่องทางร่างกาย ระดับประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ เขตภาคใต้ ได้ รางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๑๑ จากผู้แข่งขัน ๑๙ คน
- เด็กชายฮาริสใช้โน้ตบุ๊กแบบ Chromebook มือสอง ที่ได้รับจากมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาและมาส์แบบแทร์กบอลที่ ได้รับจากมูลนิธิฯ เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ ในการฝึกพิมพ์และสืบค้นข้อมูลที่โรงเรียนบ้างเป็นระยะแต่ไม่ต่อเนื่อง ซึ่ง โน้ตบุ๊กและแทร์กบอลยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ
- ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เด็กชายฮาริสจะเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย อำเภอเมือง จังหวัด นราธิวาส โรงเรียนเดียวกับที่นางสาวตอยียะห์ สือแม คนพิการกรณีศึกษาพระราชทานรายแรกในจังหวัดนราธิวาส เคยเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมและยินดีรับเด็กชายฮาริสเข้าเรียน โดยโรงเรียนจะรับนางสาวฮุสนี ดาแมยี ที่สาวของเด็กชายฮาริส ปัจจุบันอายุ ๑๕ ปี (เกิดวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๐) ซึ่งกำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ตอนต้น เข้าเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนนราสิกขาลัยด้วย เพื่อให้มาช่วยดูแลเด็กชายฮาริสที่โรงเรียน
- มูลนิธิฯ ได้มอบเครื่องช่วยยกรถเข็นขึ้นลงบันไดให้โรงเรียนนราสิกขาลัย สำหรับใช้ในการช่วยยกเด็กชายฮาริสบนรถเข็นขึ้นลง อาคารเรียน ซึ่งเป็นเครื่องช่วยยกรถเข็นที่มูลนิธิฯ ได้ซื้อให้นางสาวตอยียะห์ตอนเรียนมหาวิทยาลัยได้ใช้งาน และส่งต่อให้ นายอับดุลเลาะ บาราหาแม คนพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดยะลาได้ใช้งานตอนเรียน และปัจจุบันนำกลับมาให้ เด็กชายฮาริสใช้งาน ที่โรงเรียนนราสิกขาลัย

ผลการเรียน: เด็กชายฮาริสสามารถเรียนได้ตามระดับชั้น ครูผู้สอนรายงานว่าเด็กชายฮาริสมีสติปัญญาดี มีความตั้งใจเรียน และให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนเป็นอย่างดี ผลการเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ สอบได้ลำดับที่ ๗ ของห้องจากนักเรียน ๒๑ คน โดยสอบได้เกรด ๔ ทุกวิชา

สุขภาพทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก

- เด็กชายฮาริส มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ภาวะโภชนาการอยู่ในเกณฑ์ปกติ
- รถเข็นไฟฟ้าที่รับจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ เมื่อเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ยังอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ปกติ ซึ่ง เด็กชายฮาริสใช้รถเข็นไฟฟ้าที่โรงเรียนเป็นประจำทุกวัน ในการเดินทางไปบริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนด้วยตนเอง โดยใช้ หัวไหล่บังคับคันโยกควบคุมทิศทางเคลื่อนที่ของรถเข็นไฟฟ้าที่ติดตั้งบริเวณหัวไหล่ได้อย่างคล่องแคล่ว ทั้งนี้โรงเรียน แจ้งว่าแบตเตอรี่รถเข็นไฟฟ้าเริ่มเสื่อม ชาร์จไฟไม่ค่อยเข้า คณะทำงานมูลนิธิฯ จะประสานงานกับสถาบันสิรินธรเพื่อการ ฟื้นฟูสมรรถภาพฯ ในการเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ให้ต่อไป

- เด็กชายฮาริสยังคงคงใช้จานติดช้อนร่วมกับช้อนที่ติดกับสายคาดศีรษะที่ได้รับจากมูลนิธิฯ ในการรับประทานอาหารด้วยตนเองที่โรงเรียนและที่บ้าน ส่วนการช่วยเหลือตนเองในกิจวัตรประจำวัน เช่น การอาบน้ำ แต่งตัว การเข้าห้องน้ำ ต้องได้รับการช่วยเหลือจากผู้ปกครอง
- ผู้ปกครองช่วยออกกำลังกายให้เด็กชายฮาริสที่บ้านร่วมด้วย โดยเด็กชายฮาริสสามารถถึงบนพื้นได้อย่างคล่องแคล่วสามารถนั่งทรงตัวด้วยตนเองได้มั่นคงและเคลื่อนไหวตัวเองไปบนพื้นในทำนองได้ไกลตามที่ต้องการ
- เด็กชายฮาริสมีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นจากเดิม แนะนำให้ทางโรงเรียนและทางบ้านช่วยควบคุมน้ำหนัก และกระตุ้นให้เด็กชายฮาริสเคลื่อนไหวร่างกายและออกกำลังกายให้มากขึ้น

เศรษฐกิจครอบครัว

- มารดาทำงานเป็นพี่เลี้ยงเด็กที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ปะลูกาสามะ ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท โดย อบต.ปะลูกาสามะ จะปรับเงินเดือนเพิ่มขึ้นเป็น ๖,๐๐๐ บาท ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เพื่อช่วยเป็นค่ารถรับจ้างในการเดินทางมาเรียนระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนราสิกขาลัยของเด็กชายฮาริสและพี่สาว
- อบต.ปะลูกาสามะจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้เด็กชายฮาริสเป็นรายเดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
- บิดาเลี้ยงรับจ้างตัดไม้ยาง ปอกเปลือกมะพร้าวและกรีดยางตามฤดู ได้รายได้ประมาณเดือนละ ๓,๐๐๐ บาท
- ครอบครัวมีรายได้รวมต่อเดือนจำนวน ๘,๕๐๐ บาท ซึ่งพอเพียงกับความเป็นอยู่ในพื้นที่ นอกจากนี้มีการสนับสนุนอื่น ๆ จากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทต่อปี สำนักงานประมงอำเภอเขาเงาะมอบพันธุ์ปลาตุ๊กพร้อมอาหารและจัดทำบ่อซีเมนต์สำหรับเลี้ยงปลาตุ๊กให้ใหม่ เพื่อเลี้ยงเป็นอาหารลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว หรือขายเพื่อสร้างรายได้ให้ครอบครัว

แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

- จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
- ประสานงานนำเด็กชายฮาริสเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียน ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และการตรวจสภาพร่างกายและติดตามการใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
- ประสานงานและเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและด้านการศึกษา พร้อมทั้งเดินทางไปติดตามในพื้นที่อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง

๒.๒. เด็กชายอับลวเรส เปาะชูปายา

เด็กชายอับลวเรส เปาะชูปายา เด็กพิการปราศจากขาทั้งสองข้างตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันอายุ ๑๒ ปี (เกิดวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๕๔) มีภูมิลำเนาอยู่อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส กำลังศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนบ้านบลูกาสนอ อำเภอเย็งอ จังหวัดนราธิวาส รับเข้าโครงการฯ ในปี ๒๕๕๔ พร้อมกับเด็กชายฮาริส โดยคณะกรรมการมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ ให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับลวเรส ทั้งด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านการจัดการศึกษาพิเศษ และการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เพื่อเสริมศักยภาพในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ทำให้เด็กชายอับลวเรสมีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ ครอบครัวเด็กชายอับลวเรสเป็นครอบครัวที่อบอุ่น มารดาและบิดาช่วยกันเลี้ยงดู มีพี่น้องร่วมบิดาเดียวกัน จำนวน ๖ คน เป็นชาย ๕ คน และหญิง ๑ คน (ต่างมารดา ๑ คน) โดยเด็กชายอับลวเรส เป็นบุตรคนที่ ๖

ในปี ๒๕๖๕ กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ นำโดย นางสาววันทนี พันธ์ชาติ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายฮาริสในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอับลวเรส ณ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมกับการติดตามคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานรายอื่น ๆ ใน จังหวัดนราธิวาส โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงาน

ราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสโนและเยี่ยมบ้านใน อำเภอยิ่งอ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมทั้งเข้าไปประชุมวางแผนการเรียนต่อระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนนราสิกขาลัยพร้อมกับเด็กชายฮาริส ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของเด็กชายอัลดุวาเรส มีดังนี้

การศึกษา

- ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เด็กชายอัลดุวาเรสเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ โรงเรียนบ้านบลูกาสโน อำเภอยิ่งอ จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดการเรียนที่ผ่านมาโรงเรียนทำงานร่วมกับ สพป.นราธิวาส เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในการกำหนดเป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องต่อศักยภาพด้านการเรียนของเด็กชายอัลดุวาเรส รวมทั้ง สพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายอัลดุวาเรส ที่โรงเรียนตั้งแต่เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ จนถึงปัจจุบัน
- เด็กชายอัลดุวาเรสศึกษาความรู้จากสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนใน YouTube ผ่านโน้ตบุ๊กแบบ Chromebook มือสองที่ได้รับจากมูลนิธิโรงเรียนบางกอกพัฒนาที่บ้านร่วมด้วย นอกจากนี้เด็กชายอัลดุวาเรสมีความสามารถในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โปรแกรมวาดรูป (Paint) และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต
- เด็กชายอัลดุวาเรส ได้เป็นตัวแทนนักเรียนพิการระดับเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส ไปประกวดแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนพร่องทางร่างกายระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖ ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๗๐ เขตภาคใต้ ได้รางวัลระดับเหรียญทอง ลำดับที่ ๕
- ปีการศึกษา ๒๕๖๖ เด็กชายอัลดุวาเรสจะเข้าเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ณ โรงเรียนนราสิกขาลัย พร้อมกับเด็กชายฮาริส ซึ่งโรงเรียนมีความพร้อมและยินดีรับเด็กชายอัลดุวาเรสเข้าเรียน

ผลการเรียน: เด็กชายอัลดุวาเรสสามารถเรียนตามระดับชั้นได้ดี ครูผู้สอนรายงานว่าเด็กชายอัลดุวาเรสมีความตั้งใจเรียน มีปฏิสัมพันธ์กับครูและเพื่อน ๆ ดี ผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ดี การอ่านและเขียนอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม โดยผลการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๑ สอบได้เกรดเฉลี่ย ๓.๒๙ ได้ลำดับที่ ๘ ของห้อง จากนักเรียน ๑๗ คน

สุขภาพทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก

เด็กชายอัลดุวาเรสมีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี กล้ามเนื้อแข็งแรงมากขึ้น สามารถใช้แขนทั้งสองข้างในการเคลื่อนย้ายร่างกายและทำกิจกรรมได้อย่างคล่องแคล่ว โดยมีการฝึกออกกำลังกายที่บ้านร่วมด้วย ได้แก่ การฝึกความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวและกล้ามเนื้อแขนทั้งสองข้าง สามารถใช้รถเข็นแบบธรรมดาในการเคลื่อนที่ไปสถานที่ต่าง ๆ นอกบ้านได้เป็นอย่างดี (รถเข็นได้รับจากสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์) นอกจากนี้เด็กชายอัลดุวาเรสสามารถทำกิจวัตรประจำวันได้ด้วยตนเอง ได้แก่ การอาบน้ำ แปรงฟัน แต่งตัว การเข้าห้องน้ำและการรับประทานอาหาร

เศรษฐกิจครอบครัว

- มารดาทำงานเป็นลูกจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต.ตะปอเยาะ ได้ปรับเงินเดือนเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ จาก ๖,๐๐๐ บาท เป็น ๖,๕๐๐ บาท
- อบต.ตะปอเยาะ จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้เด็กชายอัลดุวาเรส เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
- มารดาเปิดร้านขายอาหารและเครื่องดื่มบริเวณหน้าบ้าน ในช่วงเช้าและเย็นตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อเสริมรายได้ ได้กำไรประมาณวันละ ๒๐๐ บาท รวมได้รายได้เพิ่มประมาณเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
- บิดาเคยทำงานเป็นลูกจ้างที่ อบต.ตะปอเยาะ ได้รับเงินเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท และหมดสัญญาเมื่อเดือนเมษายน ๒๕๖๕ จึงทำให้ขาดรายได้ มารดาจึงเปิดร้านขายอาหารเพื่อเสริมรายได้ ทั้งนี้บิดายังรับผิดชอบเสื้อผ้า แต่ไม่ค่อยมีคนมาจ้างตัด จะมีจ้างช่วงเทศกาลฮารีรายอของศาสนาอิสลามเป็นส่วนใหญ่ รายได้ส่วนนี้จึงไม่แน่นอน ทั้งนี้ อบต.ตะปอเยาะ มีแผนจะจ้างบิดาทำงานต่อ อยู่ระหว่างการหารือการรับเข้าทำงาน

- ครอบครัวมีรายได้รวมต่อเดือนจำนวน ๑๓,๕๐๐ บาท นอกจากนี้มีการสนับสนุนอื่น ๆ จากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษา ๕,๐๐๐ บาทต่อปี ทางเกษตรอำเภอเมือง มีแผนจะนำเมล็ดพันธุ์ผักมาให้ปลูกเพื่อเสริมรายได้

แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

- จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
- ประสานงานนำเด็กชายอัครคุณาเรสเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียน ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ และการตรวจสภาพร่างกายและติดตามการใช้อุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ
- ประสานงานและเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและด้านการศึกษา พร้อมทั้งเดินทางไปติดตามในพื้นที่อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง

๒.๓. เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ

เด็กชายอัลฟุรกรณ์ หามะ เด็กพิการแขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนตั้งแต่กำเนิด ปัจจุบันอายุ ๖ ปี (เกิดวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙) มีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส กำลังศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่ ๓ โรงเรียนบ้านอาตะบือระ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส รับเข้าโครงการฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๐ ขณะอายุได้ ๑ เดือน โดยกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ ร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ทั้งด้านเศรษฐกิจของครอบครัว ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้านการศึกษาและการจัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ส่งผลให้เด็กชายอัลฟุรกรณ์มีพัฒนาการดีขึ้นเป็นลำดับ ครอบครัวเด็กชายอัลฟุรกรณ์เป็นครอบครัวที่อบอุ่นบิดาและมารดาช่วยกันเลี้ยงดูบุตร เด็กชายอัลฟุรกรณ์เป็นบุตรคนที่ ๕ มีพี่สาว ๒ คน และพี่ชาย ๒ คน

ในปี ๒๕๖๕ กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ นำโดย นางสาววันทนี พันธ์ชาติ ร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง โดยเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือเด็กชายอัลฟุรกรณ์ ณ จังหวัดนราธิวาส จำนวน ๒ ครั้ง ในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ และกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ พร้อมกับการติดตามคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานรายอื่น ๆ ใน จังหวัดนราธิวาส โดยร่วมประชุมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และหน่วยงานราชการต่าง ๆ ในพื้นที่ ณ ศาลากลาง จังหวัดนราธิวาส และไปติดตามการให้ความช่วยเหลือด้านการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านอาตะบือระและเยี่ยมบ้านใน อำเภอบาเจาะ ในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลการดำเนินงานและความก้าวหน้าของเด็กชายอัลฟุรกรณ์ มีดังนี้

การผ่าตัดเพื่อแก้ไขการเคลื่อนไหวหลุดของหัวกระดูกต้นขาออกจากเบ้าสะโพก

- ปี ๒๕๖๑ เข้ารับการผ่าตัดแก้ไขหัวกระดูกต้นขาหลุดจากเบ้าข้อสะโพก ๒ ข้าง กับ นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ผลพบว่า หัวกระดูกกลับเข้าเบ้าข้อสะโพกดี ไม่มีการเคลื่อนไหวหลุด โดยสถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จัดอุปกรณ์พยุงการกางขาและขาเทียมชั่วคราวให้ฝึกยืนและเดิน
- ปี ๒๕๖๒ ถึงปัจจุบัน แพทย์นัดติดตามหลังผ่าตัดปีละ ๑ ครั้ง พบว่าหัวกระดูกต้นขากลับเข้าเบ้าข้อสะโพกได้ดี เด็กชายอัลฟุรกรณ์ สามารถนั่งทรงตัวได้มั่นคงดี และสถาบันสิรินธรฯ ช่วยปรับแต่งขาเทียมให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานให้เป็นระยะ

การศึกษา

- ในปีการศึกษา ๒๕๖๕ เด็กชายอัลฟุรกรณ์เรียนระดับชั้นอนุบาล ๓ ที่โรงเรียนบ้านอาตะบือระ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส โดยการจัดการเรียนที่ผ่านมารองเรียนทำงานร่วมกับ สพป.นราธิวาส เขต ๑ และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนราธิวาสเพื่อจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคลในการกำหนดเป้าหมายในการเรียน ปรับกิจกรรมการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลให้สอดคล้องต่อศักยภาพด้านการเรียนของเด็กชายอัลฟุรกรณ์ รวมทั้ง สพป.นราธิวาส เขต ๑ จัดสรรครูพี่เลี้ยงให้ ๑ คน เพื่อช่วยดูแลเด็กชายอัลฟุรกรณ์ที่โรงเรียน

ผลการเรียน: ครูผู้สอนรายงานว่าเด็กชายอัลฟุรกรณ มีสติปัญญาดี สามารถเรียนรู้ได้เร็ว เข้าสังคมได้ดีและทำกิจกรรมกับเพื่อน ๆ ได้อย่างดีและมีความสุข เป็นเด็กที่มีอารมณ์ดีอยู่ตลอดเวลา มีความกล้าแสดงออก มีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้สำเร็จ ผลการเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินผลในระดับอนุบาลและจะเรียนต่อชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ ในปีการศึกษา ๒๕๖๖

สุขภาพทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวก

- เด็กชายอัลฟุรกรณ มีสุขภาพทั่วไปแข็งแรงดี ภาวะโภชนาการอยู่เกณฑ์ปกติ
- มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัว แขนและขาที่เหลืออยู่ดีมาก สามารถถลึงบนพื้นและปีนป่ายที่ต่างระดับต่าง ๆ ได้อย่างคล่องแคล่ว สามารถเดินตัวเปล่าได้ในระยะใกล้ ๆ
- วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข้ารับการตรวจติดตามหลังการผ่าตัดข้อสะโพกกับ นพ.วีระศักดิ์ ธรรมคุณานนท์ ที่สถาบันสุขภาพเด็กฯ พบว่า หัวกระดูกต้นขาอยู่ในเข้าข้อสะโพกดี ไม่น่าจะมีการเคลื่อนหลุดออกมาอีก
- วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายที่สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ โดยมี พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล เป็นแพทย์ผู้ดูแล ได้รับการฝึกทางกายภาพบำบัดและกิจกรรมบำบัด และนักกายอุปกรณ์ ได้ปรับเข้าขาเทียมให้ใหญ่ขึ้น เนื่องจากเด็กชายอัลฟุรกรณ โตขึ้น ทำให้เข้าขาคับและใส่ไม่ได้ ขณะนี้สามารถใส่เดินร่วมกับเครื่องช่วยเดินแบบมีล้อได้ดี ผู้ปกครองช่วยใส่ให้เดินที่บ้านอย่างต่อเนื่อง

เศรษฐกิจครอบครัว

- บิดาเป็นลูกจ้างขนาดแผนไทยที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ มีรายได้จากส่วนแบ่งคนไข้ รายละ ๑๒๐ บาท เฉลี่ยเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท โดยเริ่มทำงานเมื่อเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ หลังจากไม่ได้ไปทำตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ เนื่องจากโรงพยาบาลปิดการให้บริการจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-๑๙
- มารดาทำงานเป็นลูกจ้าง อบต.บาเจาะเหนือ (เริ่ม ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๐) ได้รับเงินเดือน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท
- อบต.บาเจาะเหนือจัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้เด็กชายอัลฟุรกรณ เป็นรายเดือน ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท
- ครอบครัวมีรายได้รวมต่อเดือน จำนวน ๑๑,๕๐๐ บาท ซึ่งลดลงกว่าปีที่ผ่าน ๆ มา ทำให้บางเดือนมีค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอ เนื่องจากบิดาไม่ได้เป็นสมาชิกสภา อบต.บาเจาะเหนือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ จึงขาดรายได้จากที่เคยได้รับ ๗,๐๐๐ บาทต่อเดือน จึงหารายได้เสริมในการรับตัดไม้ยาง ขยายแถมโมของสวนที่บ้าน ซึ่งรายได้ไม่แน่นอน
- ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานในพื้นที่ ได้แก่ มูลนิธิคุณพุ่มมอบทุนการศึกษาให้เด็กชายอัลฟุรกรณจำนวน ๕,๐๐๐ บาทต่อปี สำนักงานประมงอำเภอบาเจาะ มอบพันธุ์ปลาตุ๊ก จำนวน ๖๐๐ ตัว พร้อมอาหารปลาตุ๊ก จำนวน ๓ กระสอบ เพื่อลดค่าใช้จ่ายเป็นอาหารในครอบครัว มีเลี้ยงไก่และปลูกผักไว้ทานด้วย ทั้งนี้ได้มีการหารือกับ อบต.บาเจาะเหนือ ในการจ้างบิดาทำงาน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณา

แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

- จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
- ประสานงานนำเด็กชายอัลฟุรกรณเข้ารับการตรวจหลังการผ่าตัดแก้ไขการยึดติดของข้อสะโพก ณ สถาบันสุขภาพเด็กฯ ตามที่แพทย์นัดหมาย การเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและติดตามการใช้ขาเทียมและอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ และการเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและเสริมการเรียนรู้ด้านวิชาการในช่วงปิดภาคเรียน ณ มูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการฯ
- ประสานงานและเดินทางไปติดตามการให้ความช่วยเหลือตามแผนที่วางไว้ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ในด้านเศรษฐกิจครอบครัว ด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและด้านการศึกษา พร้อมทั้งเดินทางไปติดตามในพื้นที่อย่างน้อย ปีละ ๒ ครั้ง

๒.๔. เด็กหญิงจัสมิน จาเลาะ

เด็กหญิงจัสมิน จาเลาะ มีความพิการแต่กำเนิด แขนและขาทั้งสองข้างขาดหายบางส่วนและมีความพิการบนใบหน้า เหนือติดกันและไม่สามารถอ้าปากได้ ต้องให้นมทางสายยางผ่านทางจมูกตั้งแต่แรกคลอด มีภูมิลำเนาอยู่ตำบลดอนรัก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี ปัจจุบันอายุ ๓ ปี (เกิดวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๓) เป็นบุตรคนที่ ๒ ของนายสมัน จาเลาะ อายุ ๓๓ ปี และนางแจละรี ยามา อายุ ๒๗ ปี มีพี่ชาย ๑ คน ปัจจุบันอายุ ๘ ปี โดยมารดาของเด็กหญิงจัสมินได้พาเด็กหญิงจัสมิน ขณะอายุ ๙ เดือน ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในพิธีวันคล้ายวันสถาปนากรมทหารราบที่ ๑๕๒ ค่ายสิรินธร ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อขอพระราชทานความช่วยเหลือเด็กหญิงจัสมิน และทรงรับเด็กหญิงจัสมินเป็นคนใช้ในพระราชานุเคราะห์ และทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ ศ.ดร.ไพรัช ธัชยพงษ์ พิจารณาให้การช่วยเหลือเด็กหญิงจัสมิน ในด้านการใช้กายอุปกรณ์เมื่อเข้าวัยศึกษา

ความก้าวหน้าในการช่วยเหลือเด็กหญิงจัสมินมีดังนี้

การช่วยเหลือด้านการรักษาแก้ไขความพิการบนใบหน้า

- วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ มหาทุมขรัตน์ และ รศ.นพ.นนท์ โรจน์วชิรนนท์ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พร้อมด้วยทีมแพทย์ศัลยกรรม และทีมวิสัญญีแพทย์ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ทำการผ่าตัดเพื่อแยกขากรรไกรบนและล่างของเด็กหญิงจัสมิน ให้สามารถอ้าปากได้ประมาณ ๒ เซนติเมตร และผ่าตัดใส่สายให้อาหารที่หน้าท้อง หลังผ่าตัด ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ สอนให้มารดาใช้เครื่องช่วยยึดถ่างขากรรไกรช่วยในการฝึกอ้าปากให้เด็กหญิงจัสมิน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดติดของขากรรไกรกลับมา
- เข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาที่ รพ.จุฬาฯ ระหว่างวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๙ มีนาคม ๒๕๖๕ แพทย์ได้นำสายให้อาหารทางหน้าท้องออก เนื่องจากเด็กหญิงจัสมิน ทานนมและอาหารทางปากได้
- เข้ารับการผ่าตัดระบายน้ำในหู วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๕ ตามนัดหมายของแพทย์หู คอ จมูก โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ หลังผ่าตัดเด็กหญิงจัสมิน ได้ยินเสียงชัดเจนขึ้น โดยอยู่พักรักษา ระหว่างวันที่ ๗ - ๑๐ เมษายน ๒๕๖๕
- วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ และ รศ.นพ.นนท์ พร้อมด้วยทีมศัลยกรรมและวิสัญญีแพทย์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ได้ผ่าตัดแก้ไขการยึดติดของเนื้อเยื่อและกระดูกในช่องปากให้เด็กหญิงจัสมินเพิ่มเติม โดยพบว่ามี การเชื่อมติดระหว่างเพดานปากข้างขวาและฟันของช่องปากด้านขวา จึงทำการตัดพังผืดต่าง ๆ ออกไป และสร้างแผ่นเพดานเทียมมาสวมติดกับฟันบนหน้า เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเชื่อมติดระหว่างเพดานปากและฟันของช่องปากอีก ซึ่งแผ่นเพดานเทียมสามารถถอดเข้าออกได้ แนะนำให้มารดาใส่เพดานเทียมให้เด็กหญิงจัสมิน ต่อเนื่องทุกวัน
- เข้ารับการตรวจติดตามผลการรักษาหลักการผ่าตัดครั้งที่ ๒ กับ ศ.กิตติคุณ นพ.จรัญ และ รศ.นพ.นนท์ ณ ศูนย์สมเด็จพระเทพรัตนฯ แก้ไขความพิการบนใบหน้าและกะโหลกศีรษะ และกับแพทย์แผนกหู คอ จมูก ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ผลพัฒนาการไปได้ดี น้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ อ้าปากได้ประมาณ ๒ เซนติเมตร

การฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายและการจัดหาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก

- เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ณ สถาบันสิรินธรเพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพฯ จำนวน ๒ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๕ - ๖ เมษายน ๒๕๖๕ และวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ - ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมี พญ.จุไรรัตน์ บัวภิบาล เป็นแพทย์ที่ดูแล ได้จัดทำแขนเทียมแบบสวयงามและขาเทียมแบบชั่วคราวให้เด็กหญิงจัสมิน ใส่ยีนและเดินร่วมกับเครื่องช่วยเดินแบบมีล้อ พร้อมทั้งฝึกกายภาพบำบัดด้วยเทคนิค Vojta เพื่อกระตุ้นการทำงานของกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัวและฝึกกิจกรรมบำบัดในการใช้ต่อแขนที่เหลืออยู่ทำกิจกรรมต่าง ๆ

- สถาบันสิรินธรฯ มอบรถเข็นธรรมดาให้ ๑ คัน เพื่อช่วยในการเดินทาง

ผลพัฒนาการ: เด็กหญิงจัสมินสามารถตีมนมและรับประทานอาหารนิ่ม ๆ ทางปากได้ สามารถเปล่งเสียงพูดเป็นคำ ๆ ๒ – ๓ พยางค์ติดกันได้ แต่ไม่ชัด มีความแข็งแรงของกล้ามเนื้อลำตัวดีขึ้นมาก สามารถปีนป่ายและเดินบนพื้นในท่า นั่งได้อย่างคล่องแคล่ว

เศรษฐกิจและการช่วยเหลือครอบครัว

- บิดารับจ้างกรีดยาง/เก็บสละต่อ/ตัดไม้ยาง และรับจ้างทั่วไป มีรายได้ประมาณเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท
- อบต.คอนรัก อ.หนองจิก จัดสรรเบี้ยยังชีพคนพิการให้แก่เด็กหญิงจัสมินเดือนละ ๑,๐๐๐ บาท และเงินเด็กแรกเกิดเดือนละ ๖๐๐ บาท (ให้ถึงอายุ ๓ ปี)

แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

๑. ประสานงานติดตามผลการรักษาความพิการบนใบหน้าและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย
๒. จัดหาเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เหมาะสมตามพัฒนาการ
๓. ประสานงานและเดินทางติดตามการให้ความช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ อย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง

๒.๕. การให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงอารีสา มะลี

สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 18 ก.ค.2565 กรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ โดย นางสาววันทนี พันธ์ชาติ ได้ไปประชุมติดตามการให้ความช่วยเหลือคนพิการกรณีศึกษาพระราชทานในจังหวัดนราธิวาสร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและหน่วยงานราชการในพื้นที่ ณ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส ซึ่งในวันประชุมดังกล่าวศึกษานิเทศก์ สพ.น.นราธิวาส เขต ๑ และผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอินอ ได้นำเด็กหญิงอารีสา มะลี มาเข้าร่วมการประชุม เพื่อขอความอนุเคราะห์ทางมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริฯ ในเรื่องอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกและสื่อการเรียนที่เหมาะสม คณะกรรมการมูลนิธิฯ เสนอให้ทางจังหวัดนราธิวาสทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ามาที่มูลนิธิฯ

ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้ทำหนังสือขอความอนุเคราะห์เข้ามาที่มูลนิธิฯ เมื่อปลายเดือนมกราคม ๒๕๖๖ โดยกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ ได้ทำหนังสือขอพระราชทานพระราชวินิจฉัยการให้ความช่วยเหลือเด็กหญิงอารีสา และทรงพระราชทานให้การช่วยเหลือนั้น

การช่วยเหลือเบื้องต้น

- ศึกษานิเทศก์และครูที่โรงเรียนบ้านอินอได้พา ด.ญ.อารีสา เข้ารับการตรวจร่างกายกับกุมารแพทย์ ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ และได้ตัดแผ่นเสริมรองเท้านักเรียนข้างที่ขาสั้นกว่าให้ เพื่อให้การยืนและเดินทรงตัวได้ดีขึ้น
- สพ.น.นราธิวาสเขต ๑ ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งพี่เลี้ยงเด็กพิการให้โรงเรียนในการจัดการเรียนการสอน จำนวน 1 อัตรา

แผนการดำเนินงานปี ๒๕๖๖

คณะกรรมการและคณะทำงานมูลนิธิฯ จะเดินทางไปเยี่ยมเด็กหญิงอารีสา เพื่อประเมินและพิจารณาอุปกรณ์เทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ช่วยในการเข้าถึงการทำกิจกรรมด้านการศึกษา การทำกิจวัตรประจำวันและการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกายให้แก่เด็กหญิงอารีสา โดยจะทำงานร่วมกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

๔. ประเด็นที่เสนอต่อที่ประชุม:

เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานในปี ๒๕๖๕ และพิจารณาแผนการดำเนินงานและงบประมาณสำหรับปี ๒๕๖๖